

พระเจ้าของท่านคือใคร?

"ฉันต้องการการอ้างถึงพระคัมภีร์ที่นี่ยังแท้จริง" (ยอห์น 8:32)

หนีจากคุกขนาดใหญ่

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นคุกขนาดใหญ่ที่ไม่มีลูกกรง ทุกคนที่อยู่ในโลกดำเนินชีวิตเหมือนกับนักโทษที่ต้องคำพิพากษา ตัดสินประหารชีวิต

โดยดั้งเดิมแล้ว พระเป็นเจ้าได้สร้างมนุษย์ให้มีชีวิตนิรันดร์ แต่ที่น่าเสียดายที่บาปได้เข้ามาในโลกนี้มายังมนุษย์ชาติและความตายได้มาถึงมนุษย์ทุกคน

อย่างไรก็ตามพระเป็นเจ้าผู้เป็นองค์แห่งความรัก ได้ส่งพระบุตร แต่องค์เดียว คือพระเยซูคริสต์เพื่อนำความรอดมาสู่คนบาปทั้งหมด พระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงกางเขนและตายเพื่อเรา พระองค์ผู้ปราศจากบาปได้รับเอาบาปและการลงโทษของมนุษย์ทั้งหมด

หลังจากสามวันพระเยซูคริสต์ได้ทรงลุกขึ้นมาจากความตายและทำลายความตายให้หมดสิ้นไป

ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนและการกลับคืนชีพจากหลุมศพ เป็นข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ ไม่ว่าท่านจะมีความเชื่อใดก็ตาม ไม่ว่าท่านจะเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่ ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนและการกลับคืนชีพของพระองค์ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ทางประวัติศาสตร์

หากพระเยซูยังคงอยู่ในหลุมศพหลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ก็คงเป็นแค่มนุษย์ผู้รู้ตายและนักโทษเฉกเช่นเรา

แต่ด้วยการกลับคืนชีพนั้นพระเยซูคริสต์ได้สร้างหนทางที่หนีไปจากคุกขนาดใหญ่นี้ไปพระองค์ได้สร้างหนทางแห่งชีวิตที่นำไปสู่สวรรค์ ซึ่งคนบาปทุกคนสามารถติดตามหลังจาก ได้ถูกแยกตัวออกไปจากโลกแห่งบาปนี้

ดังนั้นเรามีความหวังอย่างแน่นอนโดยอาศัยการกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงทำลายความตาย แม้ว่าเราจะตายในอนาคตอันใกล้นี้และร่างกายของเราจะบสลายไป แต่วิญญาณของเราจะดำเนินต่อไปชั่วนิรันดร์ในสวรรค์ นี่เป็นความจริงนี่เป็นความจริง

ดังนั้นการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ไถ่ของท่าน และเชื่อว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สำหรับบาปของท่านและได้กลับเป็นขึ้นมา จากความตาย มอบชีวิตทั้งหมดของท่านให้กับพระเยซูคริสต์

คุณต้องไม่ดำเนินชีวิตในแบบที่เคยทำมา จงกลับใจเลิกทำบาปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโกหก ความโลภ การโอ้อวด อิจฉา ความเกลียดชัง การใส่ร้าย การผิดประเวณี ความเกียจคร้าน ความเห็นแก่ตัว การติดเสพติด มินเมา การไม่เชื่อฟังพ่อแม่ การบุชารูปเคารพ

พระเจ้าทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่กลับใจบาปและคุกเข่าลงหน้าพระเยซูคริสต์ด้วยความสุภาพถ่อมตน

ให้เปิดใจของคุณและเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ นับตั้งแต่นั้น ผู้ที่กลับใจและได้รับการให้อภัย ด้วยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนจะปฏิบัติตามพระเยซูคริสต์ อย่างเต็มใจและรับความรอดและชีวิตนิรันดร์

เมื่อวันสุดท้ายมาถึง พระเจ้าจะถามคุณว่า

ใครเป็นพระเจ้าของคุณ?

Jesus was raised from the dead.

จงอธิษฐานขอให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์ได้ดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ ราวกับว่าข้าพระองค์เป็นพระเจ้า

อย่างไรก็ตามในวันนี้ฉันตระหนักว่าฉันไม่ควรใช้ชีวิตของฉันตามแบบของตัวเอง

ในเวลานี้ฉันได้กลับใจจากความผิดบาปทั้งหมดของฉันและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน

ต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ฝ่าฝืนพระเจ้าของฉัน และจะติดตามพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจไปรดส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ของท่านมายังข้าพเจ้า

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หรือไม่?

ถ้าเช่นนั้นขอความช่วยเหลือจากคริสเตียนผู้ศรัทธา

และอ่านพระคัมภีร์ ถ้าคุณชอบจดหมายฉบับนี้ ขอให้ช่วยแจกจ่ายสำเนาให้กับคนอื่นด้วยตนเองหรือส่งทางอีเมล มีไฟล์ PDF และ JPEG แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์

LetterFromHeaven.org